

GIÁ BÁN	
ĐƠN-RIÁP	ĐƠN-QUỐC
ĐƠN-RIÁP	ĐƠN-QUỐC
ĐƠN-RIÁP	ĐƠN-QUỐC
ĐƠN-RIÁP	ĐƠN-QUỐC
ĐƠN-RIÁP	ĐƠN-QUỐC
ĐƠN-RIÁP	ĐƠN-QUỐC
ĐƠN-RIÁP	ĐƠN-QUỐC
ĐƠN-RIÁP	ĐƠN-QUỐC
ĐƠN-RIÁP	ĐƠN-QUỐC

# TIẾNG-DÂN

La Voix du Peuple 民

ĐƠN-RIÁP ĐƠN-QUỐC

ĐƠN-RIÁP ĐƠN-QUỐC

ĐƠN-RIÁP ĐƠN-QUỐC

ĐƠN-RIÁP ĐƠN-QUỐC

ĐƠN-RIÁP ĐƠN-QUỐC

ĐƠN-RIÁP ĐƠN-QUỐC

ĐƠN-RIÁP ĐƠN-QUỐC

ĐƠN-RIÁP ĐƠN-QUỐC

ĐƠN-RIÁP ĐƠN-QUỐC

Không có dân  
đầu có quan.

## nghe nhiều và nói ít

LẠI NÓI CHUYỆN CÁC ÔNG DÂN-BIỂU

Dân-biểu, thay mặt cho dân chúng ta, tuy nhíp bảo cứ, trong phần-từ các ngài, hoặc nhớ thể lực, hoặc nhớ kim tiền, hoặc đồng ó là đưa đón tiệc cuộc đãi đằng, dù ngon vận động để thăng phiêu; tuy trong cũng có ngài thực do dân cử, nhưng cứ theo lối « làm xâu việc quan », bỏ cái phiếu cho « bất kỳ là ai » cho rồi mà về, khỏi phải cứ đi cử lại, tốn tiền cơm quán và công châu chực. Mà khôn nổi hạng người có tiếm báo cũ đó, phần ông là tổng lý cùng hạng có phần hăm nhiều ít, chờ phần đồng dân nhiều có là tiếm kỳ đầu mà nói việc cử ai!

Tuy vậy, các ngài cũng nghiêm nhiên mang cái tên dân biểu, là nhân vật trong cơ quan dân cử (Corps Elus), như tiếm báo đã treo trước cửa viện dân-biểu.

Rồi mỗi năm các ngài đi dự hội-dồng một lần, trong hạn trên dưới 10 ngày, hoặc 7 ngày. Các ngài đi xe hạng nhất, nào tiếm ô phi, nào tiếm nhất cấp, nào bằng thường năm của mấy ngài thường trực, kể tốn trong ngân sách có bạc vạn, tiền ấy do kho nhà nước chi, do dân chúng tôi công lưng cung cấp, mà quanh năm trừ ngày hội thường niên ra; dân không thấy các quan nghị làm việc gì.

Ở, quanh năm không làm việc gì, chỉ có mấy ngày hội thì dân cũng gọi chút hy vọng vào mấy ngày hội ấy chờ sao? Đương ngày như lệnh triệu tập, các quan nghị đến Huế. Đến Huế trước ngày khai hội, các ngài vào yết cụ thượng bộ Lại. Cụ lại dẫn vào yết đức vua, nghe huấn từ, rồi dẫn sang Tòa Khâm nghe đit của, uống sam banh. Trong vài ngày đầu ban ra làm việc, làm việc suốt mấy ngày, chừng như có ngài cũng hơi học, có ngài thì khỏe ra, bữa nào cũng có một ở đó là đủ, chỉ tốn công nói tiếng « thời được » với bạn đồng sự là xong chuyện.

Tiền ban thảo xong, đem đọc giữa viện nghe cũng có ngài bàn nói sửa đổi đôi chút, thế là xong cái nhiệm vụ đối với các vấn đề quan trọng mà Chánh-phủ đã ban hỏi.

Rồi, các ngài thảo bản yêu cầu chung và bản yêu cầu

## CHUYỆN ĐỜI

Những chuyện đau lòng

Đi xem mấy phiên nhóm của Viện Dân biểu năm nay được nghe nhiều chuyện đau lòng. Chuyện ấy mà hồi nước mới mà đóng góp mà con em không có chỗ đi học ở trường trọ không đủ dùng là một chuyện đau lòng; chuyện thầy giáo đi ra đi dạy học trở mà bị bắt đi làm vườn xã hội hoặc vào làm việc thợ kỹ ở lò là 2 chuyện đau lòng; chuyện có bộ công tác mà đóng trước cảnh trường x ù vách nơi các nhà môn công thư phải bỏ tay vì không tiền ta đi, là ba chuyện đau lòng; chuyện một bộ như bộ Kinh tế mà người ở lương hưởng các quan, còn ngân sách đi làm việc chỉ có 300\$, là bốn chuyện đau lòng v. v. Những chuyện đau lòng như vậy hệ việc còn học ngày nào, thì thấy bay ra mắt mắt. Trong trung có một chuyện mà ta không thể bỏ qua là quan ta đối với Viện ta.

Đã biết trong điều lệ của Viện thì ở các phiên hội đồng chỉ có quan Thượng bộ Lại, Khâm mạng của Hoàng thượng, đại diện cho Nam triều là đủ. Nhưng ta thấy các quan cũ vẫn Tây, các quan Chánh các bộ như quan Học chánh, quan Chánh Kinh tế, Canh nông, Lục lộ v. v. đều bỏ thì gọi là hội mà đến để bắt lý của dân lại gọi là hội mà đến cho các ông Dân biểu. Thế mà các quan Thượng của ta, người quan Thượng bộ Lại ra không nghĩ nào chia đến. Vì vậy mà trước phiên nhóm ngày 10 Octobere đã xét về ngân sách Nam triều thì các ông Dân biểu đồng thanh xin cho mời các cụ Thượng Kinh tế, Giáo dục, Tài chính đến dự, mà không được.

Vì thế đi đến của các cụ Thượng chẳng 1 thì ta thấy ở nước văn minh các cụ Thượng vẫn không nhận chuyện đến gần nghĩ v ùn là một chuyện nặng kìa mà họ lại còn phải đến cho các ông nghị luận luận chẳng vấn. Họ có đến gì ngài ngài mà không giám tới nghị viện chăng? Thế cũng không có lý. Nếu các cụ Thượng ta cho là nghị viện ta chưa xứng có các ông Dân biểu thì Thượng bộ chẳng 1 Các ông cũng không có lý nữa, vì nước mình đã là nước chưa được văn minh lắm, thì cái trình độ ấy là chúng cho cả nước, dân quan dân chỉ cũng không thoát ra ngoài cái trình độ ấy huống dân biểu thì các ngài còn sống với ai kìa chứ?

Vì vậy nên ta chỉ biết chỉ nghĩ rằng số đi của quan Thượng ta mà không muốn đến nghị viện là vì họ không muốn họp tác với dân.

Cũng v: cái có không muốn họp tác với dân cho nên ta mới thấy sinh ra những cái bộ mà công việc làm ích cho dân người ta vẫn còn hoài nghĩ làm.

Thì mỗi năm vừa rồi Viện đã chỉ trích bộ Công tác mà nói rằng bộ tiến tiến nhiều mà làm việc rất ít, nên có ông nghị viện giám sát bộ ấy. Đến năm nay lại đưa phiên bộ Xã dân Kinh tế, Viện lại đưa phiên bộ khác, nên các bộ này mà thật có làm đến lợi ích cho dân.

Lạc-nhơn

## Chuyện phạt thuốc lá ở Tuy-Hòa

Tiếng-Dân số 969 và 973 ra ngày 6 và 15-10-36 có nói chuyện Đoàn-Tiểu bị ông Cò ở Tuy-hòa bắt phạt 20\$, ông 50kg thuốc lá và giải qua phủ Tuy-hòa nếu phạt 20\$, Tiểu không chịu; phủ giải ra tỉnh Phủ-yên giam 47 ngày rồi thả về. Sao bị phủ Tuy-an phạt 101\$70. Đoàn-Tiểu van nặn, đi kêu với quan Thương-chánh Xuân-day phạt lại có 20\$ mà phủ Tuy-an không chịu, báo phải chạy 81\$70 nữa cho đủ số v. v.

Nay bản báo tiếp được thư của ông Bôn L'Anbrun ở Tuy-hòa nói rằng: « ở Tuy-hòa không có ông Cò, chính ông kiếm chức ấy, và « sự kiện phạt thuốc lá không phải « ông, vì ông phủ phán sự, nghĩa là « ông không can thiệp gì đến vụ « bất phạt kia ». T. D.

## Việc Thê-gioi

TRUNG-HOÀ

Thượng-đại, 12-10-36. — Quan biam Nhật trước đã đến 6 chiếc, nay lại thêm 3 chiếc mới đến nữa, là 9 chiếc quân biam. Quân Nhật lục tục lên bờ vào trú trong giới Trung-hoa.

Huyện sông Hoàng-phổ có 4 chiếc quân biam Mỹ, 4 chiếc quân biam Pháp, 3 chiếc của Anh và một chiếc của Ý. Người ta đồn nhau rằng quân Nhật sẽ chiếm đoạt Thượng hải, lòng người kinh hãi, tinh thần hoảng ra rồi loạn.

Đông-kinh, 11-10. — Theo thông tin « Amoi » thì đã có 8 chiếc vũ việc Anh Nhật hiệp lực và đường kinh tế trong đất Hoa-Bắc.

Đông-kinh, 13-10. — Bản về việc Anh cho Trung-hoa vay, đại biểu bộ Ngoại giao tuyên bố rằng Nhật sẽ ủng hộ phần đối, nếu việc vay dựa kỹ có tình cách chính trị sẽ phòng hại đến cuộc trị an của Mãn châu.

Và việc này, người ta nhắc lại chuyện Trung-hoa mua binh khí. Chuyện này Nhật rất lấy làm lo ngại; nay thấy Trung-hoa vay tiền cũng sợ thêm nữa (Xem tiếp qua trang 4 cột 2)

## Hội đồng thường niên viện Dân biểu Trung-kỳ

Ngày 14 Octobere

Bồi mai (Táp theo)

Xét dạng bản ngân sách Nam triều và các việc công tác: Nam triều và các tỉnh

Ông Nguyễn quốc Tụy đọc tờ trình của tiền ban. Ông khởi đầu cho chính phủ Nam triều là chính phủ non bộ, vì việc gì cũng có mà chỉ chờ xin thôi. Ngân sách chỉ có 2.444.919\$. Lương xem từng khoản, đưa lên thấy khoản phụ cấp cho Báo địa thư viện... vì ít tiền nên thư viện cũng không được bao nhiêu sách. Đến sự tu sửa quán, làm rất cầu thả, đồng các quan không có khoa mục, hoặc phải huyền bị lỗi; đáng lẽ phải dựng nhiều người có đươc vọng. Cơ quan kỹ lại phải đọc lập, đồng các phụ thuộc dưới bộ Giáo dục. Nên không tiền, thì nên giảm viện Đô sai vì không còn thấy ích lợi nữa. Phụ cấp cho Như tây đi học hội 1.000\$ vẫn là ít quá. Nhưng các người nhờ hội mà thành tài thật để phụ lòng mong mỏi của quốc dân. Các người học canh nông, điện khí đều về làm quan hành chánh... Về việc học thì bộ Giáo dục chỉ tiêu lương bằng mỗi năm có đến 470.626\$ mà sự học chưa có gì để lo lắng đến, trẻ em thất học vẫn nhiều... Các bằng yếu lược làm trở ngại cho chuyên học, ở Nam kỳ đã bãi, mà ở Trung kỳ vẫn còn. Công dân giáo dục xin mãi mà vẫn không thấy gì.

Nói về công tác, ở kinh thành Huế phía bên người Pháp ngày xưa đẹp để bao nhiêu thì phía bên hoàng thành dần dần tàn tạ bấy nhiêu. Ở ngay cửa Thượng lộ đi vào lại có hai con rùa tiêu biểu cho sự chậm chạp và phược túng... Các đình thự thì lại càng tệ hơn, năm nào cũng thấy từ 1.500\$ đến 2.000\$, mà chúng qui vẫn thấy như cũ.

Bộ Kinh tế và Công tế lại cũng làm cho dân thất vọng sối. Ta chỉ thấy thỉnh thoảng khuyến khích dân trồng mía trồng khế, thỉnh thoảng có nhiều chương trình kỷ di. Ở Huế là trung tâm mà không có một nhà nuôi trẻ mồ côi, không có một trường kỹ nghệ. Vậy xin trích bớt một số tiền bán vàng Sầm sơn mà lo các việc ấy.

Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính... về nhiều khoản ngân quỹ đó sai... việc một người ở Hòa vang gọi 500\$ cho hội như vậy ư học mà học mất. Về việc sau này quan Thượng bộ 1 Lại nói đương triều ta đã trị vì quan địa phương đã lấy số tiền ấy.

Ông Tụy nói về việc như tây đi học mà than phiền cho nhiều người thành tài rồi, sống nước quên nguồn. Vậy Hội nên ra một thể lệ hoặc các người kỹ phải góp vào hội một phần số tiền lương của họ.

Quan Thượng bộ Lại nói đến sự rất chi lý, xin ghi vào biên bản để thi hành.

Ông Giáo không đồng ý với ông Tụy mà nói rằng phần làm ơn gì không nên mong trả. Vì nếu nước mình quá có những hạng thành tài rồi quên gốc, thì nước mình rồi vô phúc!

Ông Tụy nói về việc cải cách các viện chức chuyên môn không cho làm hành chánh, sao vẫn thấy có? Quan Thượng bộ Lại nói việc đem các viện chức chuyên môn làm hành chánh vẫn là việc hay, (Xem qua trang 3 cột 1)

## MỘT NGƯỜI DÂN

có đi xem Hội-dồng Dân-biểu

Thời, dân chúng ta lại gác lảng việc quan nghị lại, lo đi làm ăn kiếm cơm hằng ngày, có lẽ đến độ này sang năm, sẽ đi xem phiên hội đồng khác.

## XIN NHẮC

các độc giả

Ngài nào còn thiếu tiền báo, xin nhớ kỹ hạn gửi về trả cho để tiện việc số sách cảm ơn.

TIẾNG-DÂN



Mấy cô Xê-hoa-khôi ở miền Thượng-du Bắc-kỳ được chọn đi dự lễ Khánh thành đường xe lửa Hanoi - Saigon vừa rồi.

## Việc trông thuốc với bất thuốc

Mấy năm nay có nhiều nơi phiên luy về cái nạn bất thuốc là và bị phạt đến đôi nhà trông thuốc cũng sợ luy mà không dám trông. Ở miền Bình-T uân lại có xảy ra sự bất người bất thuốc đi và có ít thuốc xét trong luy, dự loại rất là xôn xáo.

## YẾT THỊ

Quan Chủ-sự Thượng-chánh bỏ cáo cho nhàn dân biết rằng; nghị trông thuốc vẫn được tự do để đăng như trước, chẳng có điều gì bỏ buộc cả.

At maôn trường, chỉ có việc khai phỏng chừng trông bao nhiêu thời, chứ chẳng phải thuế gì.

At cần hỏi điều gì về việc trông thuốc thì cứ đến sở Thượng-chánh Phan-thiết, quan Chủ-sự sẽ sẵn lòng chỉ vẽ rõ ràng.

## Số báo ra ngày thứ năm

22-10-36, sẽ đăng bài của ông Huỳnh-thúc-Không bản báo Chủ-nhiệm trả lời cho ông Trúc-Lâm về bức thư đăng trong Việt-Báo.

## Một chút ý kiến...

Nên học cách « đi đấm » ấy!

Nhưng đấm tức mưng sác, mưng phẩm hăm... ở ta, làm cho mưng từ giẫy mới bay ra như bươm bươm; mà bỏ ai xoang từ giẫy kỹ dính tay là phải nhai bươm 5, 3 giẫy, một vài chai rượu, hoặc nửa một cân đối, bươc trường gi... để đi mưng. Như là mưng bươc, lũng có thể lợ, như một chú giẫy, chú trường hay tên dân có máu mặt nào, xem nó có hơi lảnh đượ, thì đó các bác khôi găm vào ruột để kiếm cách trả thù cái cách chết thối lố đó.

Đối với cách buôn thối khệ của các bác, nhiều kẻ trở tình cơ chúng 5, 10 người mua một chai rượu tới mưng mà « dự tiệc » cho thối cửa, các bác là phải kinh hồn, các bác khôi trích, mà rồi lần sau các bác không giấm mới nữa.

Cách đó nghe cũng hay hay, nhưng tôi cho là chưa đ ợu lằm.

Mời rồi ở lách trong - cái tính tôi về mới kể một chuyện-nhà thầy chánh lũng họ có 10 mưng... nhân đó này một nhíp cho bà con ta nên bắt chước cách đi đấm sau này của một họ «cha mẹ dân».

Nguyễn lễ mưng ấy, thầy chánh có một quan địa phương hạt mình dự. Đương ngày giờ, quan cũng có bầu và mấy chú lính hầu gì kéo tới loạ x; thầy chánh nghĩ, thế nào quan đối với hàng đượ có mưng cái gì đặc biệt... Ai hay, quan vào, quan đưa ra hai chai rượu, không trơn lỏn, không có dấu hiệu nào đóng cả / bọn dân thêm thì với nhau: có là quan nhiều rượu là nên trái đũa chúng lại mà làm cách hợp như (unification), cũng như các xư liên bang Hoa-kỳ. Nga Xê-viét v. v. hợp các xư nhỏ mà thành, nên có chai rượu là. Một cái lễ khôi tởn xui

Quan ngài lại còn tự tay đưa ra cái đối mới ngộ chờ / Cái câu đối viết nơi miệng giẫy, còn để những quyển viết v a o Ai hay hàng lượ gì tợ y gia nhà / Hai cái lễ khôi tởn xui!

Hai chai rượu, một câu đối / một đũa thì đó là thừa góp lại / một đũa lại chờ trong nẻo kéo ra, hay là đũa sách xưa chép lại cũng chả biết. Kỳ quan ngài đi đấm không tởn gì cả; không tởn mà « lợi là khác.

Cách đi đấm ấy, hạng dân ngu... ta nên học lấy!

VUI-NÓI





